

"VNCH chúng ta bao giờ đâu hàng Công Sĩ Nhân Bộ c Việt."



Đây là lời phát biểu của TS. Trần An Bài, nguyên Tham Phán và Giám đốc Học Viện CSQG trong Đợt Hội thảo Sinh Viên Sĩ Quan CSQG được tổ chức tại San Jose, trong các ngày 2 và 3-7-2011.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 30-4-1975 nghiễm nhiên đó, một thiêu u nếm lái chiếc xe gắn máy vọt vọt một hốt hoảng đến công trường Học Viện CSQG Thủ Đức để xin gặp chúng là một sinh viên SQ đang theo học tại đây.

Nàng nói với chúng:

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài
Thứ Bảy, 09 Tháng 7 Năm 2011 08:13

- Anh ơi, tình hình rất nguy cấp. Bố mẹ và gia đình đã thuê đác mát chiác thuyán đá vát biên theo ngá Vũng Tàu. Bố mẹ sai em đán đán anh xuát trái, đá cùng cháy chung vái gia đình.

Không mát chút do đá, chàng SVSQ trá lái:

- Em! Em hãy nhìn lên Huy Hiáu treo trên táng kia. Em đác đái: "**Hác Vián CSQG - Ká Luát - Danh Dá**".
Khi vào Quân

Tráng này, anh đã thá giá gán Danh Dá.

DANH Dá

cáa ngái Cánh Sát là không bao giá - không bao giá - đáu hàng trác quân thù CSVN, cho dù ngay trong giây phút nguy cấp này.

Ká LUáT

là táng ngày tình nguyán vào Hác Vián này, cháa bao giá anh ra khái cáng Hác Vián mà không có tá giáy phép trong tay. Các bán cùng khóa vái anh cháa ai đác xuát trái, cho nên vì ká luát, anh bát buác phái lái đáy cho tái khi có lánh xuát trái. Em cá vá và chuán bá vát biên cùng vái gia đình. Còn anh, anh sá lái trong Danh Dá và Ká Luát.

Ngái vá buán bã, nác mát ráng ráng, lái xe ra vá. Chàng sinh viên sĩ quan đáng nhìn chiác xe mát hút trong khói bái và trá vào quân tráng vái nháng bác chân náng cháu.

Ngay lúc đó, đáng há đám 10 giá, đài phát thanh Saigon phát ra tiáng ông Dáng Văn Minh tuyên bá đáu hàng và ra lánh cho quân cán chính VNCH buông súng.

*Kính tháa Quý Vá Quan Khách,
Kính tháa Quý Niên Tráng Hác Vián CSQG/ VNCH
Các Bán cáu Sinh Viên Sĩ Quan CSQG thân mán,*

Là nhđ u hàng của Dđ ng Văn Minh vào lúc 10 giđ sáng ngày 30-4-1975 là bđ t hđ p hiđ n, là vô giá trđ , vì theo đđ u 56 Hiđ n Pháp VNCH, nđ u Tđ ng Thđ ng tđ chđ c thì Phó Tđ ng Thđ ng lên thay. Thđ c tđ đđ xđ y ra đđ ng nhđ vđ y: TT. Nguyđ n Văn Thiđ u ra đđ , trao quyđ n lđ i cho Phó TT. Trần Văn Hđ đ ng. Cũng theo đđ u 56 HP, nđ u vì lý do nào đđ , Phó TT không đđ m nhiđ m chđ c vđ thì Chđ Tđ ch Thđ đ ng Viđ n - lúc đđ là cđ Nguyđ n Văn Huyđ n - sđ nđ m quyđ n Tđ ng Thđ ng. Do đđ , Dđ đ ng Văn Minh không có tđ cách gì đđ làm Tđ ng Thđ ng VNCH cđ . Và vì thđ , tôi có thđ kđ t luđ n rđ ng chđ có cá nhân Dđ đ ng Văn Minh đđ u hàng CS Bđ c Viđ t, còn **quân cán chính VNCH, trong đđ có LL CSQG chđ a bao giđ - chđ a bao giđ - đđ u hàng CSVN.**

Và đđ là lý do hôm nay chúng ta đđ ng hđ p nhau trong Hđ i Trđ đ ng này, đđ kđ niđ m 45 năm ngày thành lập Hội Cựu CSQG.

Tđ Hđ i Trđ đ ng này, chúng ta sđ đđ t nđ n, hđ đ ng vđ Quê Hđ đ ng.

Tđ Hđ i Trđ đ ng này, chúng ta nhóm lên ngđ n lđ a đđ u tranh Cách Mđ ng Bông Lau cùng vđ i đđ ng bào đđ ng biđ u tình cđ u nđ đ c và lđ t đđ bđ o quyđ n CS.

Kđ niđ m 45 năm ngày thành lập Hội Cựu CSQG là chúng ta nhđ c đđ n yđ u tđ thđ i gian.

Cách đđy 5 năm, chúng ta tđ chđ c Lđ Nđy tđ i Nam Cali. Có ngđ đ i nhđ c đđ n câu phđ đ ng chđ m này:

"Năm năm, sáu tháng, bảy ngày". Có nghĩa là nhđ ng ai đđ tuđ i 5 bó thì có thđ lđ p kđ hođ ch tđ ng năm. Nhđ ng ngđ đ i tuđ i 6 bó thì lên kđ hođ ch tđ ng tháng. Còn nhđ ng cđ 7 bó thì chđ nên lđ p kđ hođ ch tđ ng ngày.

Thưa quý vị, hôm nay tôi rất vinh dự được đứng trước quý vị, trong đó có các đồng chí. Vì vậy, tôi xin được chia sẻ với các đồng chí câu chuyện của tôi như sau:

"Bảy năm, tám tháng, chín ngày"

Những ngày đầu tiên của cuộc đời tôi có quy định rõ ràng về giờ giấc. Và 5 năm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về những ngày này tại đây?

Tôi có một ông bố và một bà mẹ. Suốt ngày ông thì vất vả, đôi lúc hai tay chắp tay trên má. Một đêm kia, ông mẹ thấy mình đau bụng đi tham khảo bác sĩ tại bệnh viện quân y. Đang lúc hàng ngàn người chờ đợi thì có người nói con ông không sáng. Ông gọi con: "Con thì phải lên đi!" Nghe lời con trả lời: "Ba ơi, con đã đi rồi nhưng không sáng, ông mẹ gọi con đi thì nói con mẹ ba thì chửi xuong làm tất cả những chuyện con."

Kính thưa quý vị,

Dù là một người 7 bó, xin đừng ai thất vọng. Đừng ai bị quan.

Tôi không muốn nói chuyện hoang đường, mà hoàn toàn căn cứ vào những gì đang xảy ra tại VN ngày hôm nay, để chúng ta vững tin và hăng hái hành động cho những hoạt động các năm

Tiêu đề: Lời phát biểu của TS. Trần An Bài

Tháng 09 năm 2011, ngày 07 tháng 08 năm 2011 08:13

Sếp tôi. Đợi tôi cho câu hỏi: 5 năm nữa, chúng ta sẽ tiếp tục kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam CSQG tại đâu? Theo tôi, chúng ta có thể bắt đầu kỷ hoạch hành ngày đi lễ này ngay tại Đền Sinh Đền Tử Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam CSQG Thủ Đức, Việt Nam. Quý vị có muốn như vậy không? Người Pháp có câu: "**Vouloir c'est pouvoir**" - **Muốn là được!**

San Jose, ngày 3-7-2011

Tiêu đề: LỜI PHÁT BIỂU CỦA TS. TRẦN AN BÀI